

**BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỤC PHÁT TRIỂN
THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /PTTTDN-TTĐT
V/v mời tham gia Triển lãm Quốc tế chuyên
ngành về Thiết bị và Công nghệ Nông – Lâm
– Ngư nghiệp GROWTECH 2023

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương

Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1158/QĐ-TTg ngày 13 tháng 7 năm 2021. Thực hiện các mục tiêu của Chương trình, Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Cục NATEC) phối hợp cùng Công ty ADPEX tổ chức Triển lãm Quốc tế về Thiết bị và Công nghệ Nông – Lâm – Ngư nghiệp GROWTECH 2023 diễn ra từ ngày 13/12 đến ngày 16/12/2023 tại Trung tâm hội nghị triển lãm Sài Gòn, 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.

GROWTECH là triển lãm quốc tế chuyên ngành được Cục NATEC và ADPEX tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay với mục đích giới thiệu và hỗ trợ phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp, giới thiệu các công nghệ, thiết bị mới nhất, tiên tiến nhất áp dụng trong nông nghiệp và kết nối, chuyển giao công nghệ, tìm kiếm đối tác trong và ngoài nước cho các sản phẩm ứng dụng từ công nghệ. GROWTECH 2023 với quy mô hơn 7000m² với khoảng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, dự kiến sẽ thu hút hơn 10.000 lượt khách tham quan, sẽ trưng bày giới thiệu các sản phẩm thiết bị cơ khí, công nghệ nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tuần hoàn khép kín, chuyển đổi số trong nông nghiệp, giống cây trồng, dinh dưỡng cho đất, máy móc thiết bị và công nghệ sản xuất bảo quản chế biến sau thu hoạch, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng từ công nghệ..., hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cơ hội cho tất cả các bên tham gia.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ đề nghị các Sở Khoa học và Công nghệ địa phương lựa chọn, hỗ trợ các doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức trên địa bàn có sản phẩm phù hợp, các kết quả nghiên cứu và sản phẩm trí tuệ liên quan đến lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp có thể trưng bày

tại GROWTECH 2023 tham gia để tìm kiếm các cơ hội thương mại – đầu tư và tham quan, học tập các công nghệ tiên tiến trong nước và quốc tế, góp phần vào sự phát triển lâu dài cho ngành nông nghiệp của địa phương.

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trân trọng gửi tới Quý Sở thư mời kèm theo bộ tài liệu thông tin chi tiết của GROWTECH 2023. Để công tác chuẩn bị được chu đáo và hiệu quả, kính đề nghị Quý Sở cung cấp thông tin về gian hàng của địa phương và dự kiến số lượng gian hàng doanh nghiệp tham gia trước ngày 25/11/2023. Cán bộ tiếp nhận thông tin: Bà Hoàng Thúy Hằng, số điện thoại: 094.351.6666, email: hanght.most@gmail.com, hanght@most.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng để b/c;
- Lưu: VT.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Phạm Đức Nghiệm